

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๒.๓/๑๕๐๓๔



กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	งานศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย (กทผ.) กองบริหารงานกลาง
เลขที่รับ: 02735	สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่: ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖	เลขที่: ๒๖๖
เวลา:	วันที่: ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
	เวลา: ๑๕:๐๕ น.

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET 2023-2024
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยรัฐบาลออสเตรเลียประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ (ASEA-UNINET Project 2023-2024) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และนักศึกษาแพทย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) รวมถึง ASEA-UNINET Candidate Members ของออสเตรเลียและประเทศสมาชิกอาเซียน/ปากีสถาน และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัยร่วมและ/หรือ กิจกรรมการสอน ณ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ของประเทศปลายทางดังกล่าว โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขการรับข้อเสนอโครงการที่สำคัญดังนี้

๑. ข้อเสนอโครงการจะต้องเป็นการทำวิจัยร่วมและ/หรือกิจกรรมการสอนในสาขา Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences, Humanities และ Arts ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET รวมถึง ASEA-UNINET Candidate Members ของออสเตรเลียและประเทศสมาชิกอาเซียน/ปากีสถาน

๒. ข้อเสนอโครงการจะต้องประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET รวมถึง ASEA-UNINET Candidate Members จากออสเตรเลียและประเทศสมาชิกอาเซียน/ปากีสถาน อย่างน้อยประเทศละ ๑ คน

๓. ผู้สมัครฝ่ายไทยจะต้องดำเนินการหาผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายออสเตรเลียเพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน โดยผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายออสเตรเลียจะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันผ่านระบบออนไลน์ของออสเตรเลียที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๔. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากทุกฝ่ายต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก หรือนักวิจัย (ยกเว้นโครงการฝึกปฏิบัติทางคลินิก) ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ASEA-UNINET รวมถึง ASEA-UNINET Candidate Members ในระหว่างการสมัครและการดำเนินโครงการ โดยไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร

๕. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (implementation period) มีกำหนด ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบ โดยผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ <https://asea-uninet.org> เมนู Scholarships, Fundings & Awards หรือ QR Code ด้านล่าง

ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะสนับสนุนงบประมาณสมทบในลักษณะเหมาจ่าย (lump sum) ให้แก่ข้อเสนอโครงการของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อโครงการ เป็นจำนวนไม่เกิน ๔ โครงการ โดยจัดสรรผ่านสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อเป็นค่าเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายไทยในการเดินทางไปทำวิจัยและ/หรือกิจกรรมการสอน ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลีย ซึ่งทางฝ่ายออสเตรเลียไม่สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ โดยจะพิจารณาจากผลการคัดเลือกโครงการจากรัฐบาลออสเตรเลียตามลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบด้วยจะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง
กองการต่างประเทศ
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๖๔ (ปลายพรรณ)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐



รายละเอียดเพิ่มเติม